



**HỘI ĐỒNG HỌ TÀ VIỆT NAM**  
Số: 07/2023/HĐHTVN

**HỘI ĐỒNG HỌ TÀ VIỆT NAM**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023*

**THƯ CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TÀ VIỆT NAM**  
**(Nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2023)**

***Kính gửi: Các mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân tộc là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công !***

Nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, thay mặt Hội đồng Họ Tà Việt Nam, tôi thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc và gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thân tộc là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trong cả nước lời thăm hỏi sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong suốt các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta. Theo tiếng gọi của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú, mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho quê hương, đất nước. Các anh, các chị, có người đã ngã xuống trên chiến trường, hoặc khi trở về mang trên mình những thương tích của chiến tranh. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người vợ khất khoải chờ chồng, những người mẹ mòn mỏi chờ mong những đứa con mãi mãi không về. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đời đời ghi nhớ sự hy sinh và công lao to lớn của biết bao thế hệ người con đất Việt đã đồng cam cộng khổ, chiến đấu, hy sinh hoặc để lại một phần thân thể khắp các chiến trường, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh đó của các ông, cha, anh, chị, em các bà mẹ là to lớn không thể nào đong đếm được.

Cùng với cả nước, cộng đồng Họ Tà Việt Nam chúng ta luôn tri ân, ghi nhớ công lao trời biển của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ và người có công. Cộng đồng chúng ta đang chung tay, gắng sức để đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công để đền đáp phần nào bởi sự hy sinh to lớn vì sự trường tồn của quốc gia dân tộc.

Nhân dịp ngày thương binh, liệt sĩ ngày 27/7, thay mặt Hội đồng Họ Tà Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

**TM. HỘI ĐỒNG HỌ TÀ VIỆT NAM**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**Tạ Duy Bình**